

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ (ครั้งที่ ๑) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ (ครั้งที่ ๑) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม จัดโดย Thai Coalition for UPR มูลนิธิมานุษย และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๒. เวที กสม. พบประชาชน ภาคตะวันตก

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดเวที กสม. พบประชาชน ระหว่างวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้หารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ได้หารือกับรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาววารุณี เจนาคม) เรื่องการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๕ แห่ง ที่จัดตั้งไปแล้ว รวมถึงศูนย์ศึกษาฯ ภาคตะวันตก ที่จะจัดตั้งในอนาคต คาดว่าคู่มือฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

๓. รายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสัมมนา จำนวน ๔๐ หน้า โดยการสัมมนาในภาคเช้า ประกอบด้วย การกล่าวความเป็นมาของการจัดสัมมนา โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การกล่าวเปิดการสัมมนา และการปาฐกถา เรื่อง “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหประชาชาติกับการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : บทบาทของภาคส่วนต่างๆ ตาม ๓ เสาหลักของหลักการชี้แนะฯ” โดย นาย Michael Addo ประธานคณะทำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ นาย Dante Pesce คณะทำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และนาย Martin Hart-Hansen ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย

การสัมมนาในภาคบ่าย ประกอบด้วย การอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายสีบพงศ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาล การอภิปราย เรื่อง “การส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภาคเอกชน” ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) นายสุชาติ จันทรานาคราช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายปรีดา เตียสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท แพรนต้าจีเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และนายบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และสรุปผลการสัมมนา โดย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔. การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารูปแบบการจัดงานวันสิทธิมนุษยชน ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้

๑. กำหนดวันจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒. สถานที่ในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ คือ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน

๓. แนวคิดหลักการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ คือ “ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน”

๔. กำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม การปาฐกถาพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานโดยบุคคลที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยขอให้เรียนเชิญศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มั่นตาทภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติ หรือนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ตามลำดับ หรือ หากไม่สามารถเรียนเชิญบุคคลทั้งสองได้ ขอให้สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอรายชื่อบุคคลอื่นเสนอ กสม. ทุกท่าน พิจารณาต่อไป

๕. การสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี ๒๕๖๐ โดย กสม. ขอให้จัดทำเป็นวิดิทัศน์สรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญในปีที่ผ่านมา โดยกำหนดเวลาความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที และขอให้สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายประสานข้อมูลการจัดทำร่วมกันกับสำนักวิจัยและวิชาการ โดยให้สำนักวิจัยและวิชาการจัดทำเนื้อหาสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร พิจารณาต่อไป

๖. กำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และกำหนดการควรดำเนินการเสร็จภายในเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ตามความเห็นที่ประชุม และมอบหมายสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

